

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.14 ทอยอยแข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ชะลอ ให้กรอบ 34.05-34.25

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 34.14 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อน ที่ระดับ 34.22 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาททอยอยแข็งค่าขึ้น ในลักษณะ Sideways Down หนุนโดยการทอยอยปรับตัวลดลงของทั้งเงินดอลลาร์ และบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐ รวมทั้งการทอยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำ

สำหรับวันนี้ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจอาจมีไม่มากนัก โดยตลาดจะรอดติดตามรายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบของคลังในฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบในระยะสั้นได้บ้าง

ส่วนฝั่งไทยจะมีรายงานสรุปดุลบัญชีเดินสะพัด และภาวะเศรษฐกิจรายเดือน ประจำเดือนพ.ย. โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท มองว่า เงินบาทอาจแกว่งตัว Sideways เนื่องจากตลาดต่างประเทศรับรู้ปัจจัยใหม่ ๆ เพิ่มเติม ท่ามกลางความผันผวนในตลาดการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในป็นหน้าที่จะเผชิญกับ Trump's Uncertainty

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.05-34.25 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.81 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 157.42/45 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0416 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0398/0400 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 34.228 บาท/ดอลลาร์

-ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน ประจำเดือน พ.ย.67

-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน พ.ย.67

-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน พ.ย.67

-ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลศึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนจากการที่ไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกลุ่มบริคส์ ว่า ข้อดีของการที่ไทยเข้าร่วมบริคส์ จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มชาติสมาชิกเป็นมหาอำนาจขนาดใหญ่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ มีขนาดเศรษฐกิจมากกว่า 1 ใน 4 ของขนาดเศรษฐกิจโลก และมีประชากรมากถึง 3,617 ล้านคน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของโลก

-พาณิชย์เผยธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์มาแรง มาเลย์-ญี่ปุ่น แหล่งทุนมูลค่าทุนจดทะเบียนทะลุ 4.8 พันล้าน จับตาส่งออกปีหน้าโต 2-3%

-ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจวิจัย บริษัท โปรสเปค แอปเพรชัล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและที่ดิน เปิดเผยแนวโน้มราคาที่ดินในปี 68 ว่า มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากปีนี้อีก 5-10% ขึ้นอยู่กับทำเล

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เนื่องจากการขยายตัวของเมืองทำให้มีความต้องการที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

-สำรวจศักยภาพคนละครึ่งทุ่ม 2 หมื่นล้าน จัดโปรมีนาปี'68 บูมโลว์ซีซั่น รพท.ลุ้นมกราช ชงแก้สัญญารถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ลั่นพร้อมทำเอง สำรวจราคาที่ดินทั่วไทยพุ่ง 10%

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 219,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 224,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในวอลล์สตรีต (26 ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในปีหน้า

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 ธ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ขณะที่นักลงทุนจับตาสัญญาณบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีหน้า

-นักกลยุทธ์การตลาดจากบริษัท RJO Futures คาดการณ์ว่า ราคาทองคำจะพุ่งขึ้นทะลุระดับ 3,000 ดอลลาร์ในปีหน้า โดยได้ปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ และจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำเข้าสู่ระบบทุนสำรอง

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้